

## TIN TÔN GIÁO

### TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

#### TOÀ THÁNH VATICAN PHONG CHỨC BA GIÁM MỤC MỚI CHO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, vừa qua Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã quyết định phong chức ba giám mục mới cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là: Linh mục Hoàng Văn Tiệm, giáo sư thỉnh giảng Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội; Linh mục Nguyễn Thanh Hoan, Chính xứ Chúa Thánh Linh, Hàm Tân, Bình Thuận; Linh mục Vũ Duy Thống, giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ tấn phong các giám mục đã diễn ra trang trọng: ngày 8 - 8 - 2001 tại giáo phận Bùi Chu, Nam Định cho Linh mục Hoàng Văn Tiệm; ngày 11 - 8 - 2001 tại giáo phận Phan Thiết, Bình Thuận cho Linh mục Nguyễn Thanh Hoan; ngày 17 - 8 - 2001 tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cho Linh mục Vũ Duy Thống.

P.V.

#### LỄ RA MẮT BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM) TỈNH GIA LAI

Vừa qua tại tỉnh Gia Lai, Ban đại diện Hội thánh Tin Lành đã tổ chức lễ ra mắt theo quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Ban đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tỉnh Gia Lai gồm ba thành viên: Mục sư Ksor Brao, uỷ viên Ban Trị sự Tổng liên hội làm Trưởng ban, Mục sư Huỳnh Ngọc Bích và ông Siu Y Kim là uỷ viên. Nhân dịp này, Ban đại diện Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tỉnh Gia Lai đã ra lời kêu gọi tất cả tín hữu, chức sắc trong Hội thánh làm theo Kinh Thánh, theo sự hướng dẫn của Tổng liên hội và chính quyền địa phương, không thừa nhận cái gọi là "Tin Lành Đêga", hết sức cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu kích động chống lại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

P.V.

#### ĐẠI HỘI HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG NHIỆM KÌ V

Ngày 14 - 8 - 2001, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2001 - 2005). Hơn 200 đại biểu là tín đồ và chức sắc Phật giáo Khmer tại 90 chùa, đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội địa phương, đại biểu các chức sắc Phật giáo một số tỉnh đã về dự Đại hội.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với 349.935 người, chiếm 29,7% dân số toàn tỉnh. Đại bộ phận đồng bào theo đạo Phật, toàn tỉnh có 90 chùa với 1.784 vị sư sãi, trải đều khắp địa bàn có đồng bào Khmer sinh sống. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đoàn

kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, phục vụ đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong nhiệm kỳ tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuân thủ pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương đề ra.

P.V.

### TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

#### HẠN CHẾ TỆ SÙNG BÁI QUỶ SATANG Ở MALAYXIA

Thủ tướng Malayxia, Mahathir Mohamad đã thúc giục các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh hạn chế tệ sùng bái "quỷ Satang" trong thanh thiếu niên. Tệ sùng bái này đang lan rộng ở Malayxia.

Các chức sắc Hồi giáo và cảnh sát đã thông báo các kế hoạch trấn áp những tên đầu sỏ của "giáo phái kim loại đen". Giáo phái này dùng nhạc mạnh để thu hút hội viên mới thực hành các nghi lễ của quỷ Satang.

Tờ báo Mặt trời nói giáo phái này có khoảng hơn 1000 thành viên, có độ tuổi là 10 ở quận Kuala Muda miền tây bắc bang Kedah.

(theo AFP)

#### TÒA ÁN THỤY SĨ CẤM GIÁO PHÁI SCIENTOLOGY

Vừa qua tại Thụy Sĩ, một toà án đã quyết định thành phố Tây Nam của Lausanne có quyền hạn chế các hoạt động công khai của giáo phái *Scientology*.

Giáo phái *Scientology* do L. Ron Hubbard - nhà văn khoa học giả tưởng Mỹ thành lập và đặt trụ sở tại Los Angeles. Giáo phái này được coi là một tổ chức nguy hiểm ở một vài nước phương Tây như Pháp, Đức và Hy Lạp. Tại các nước này, nhà chức trách cho hay các nhà lãnh đạo của giáo phái đang cố gắng thu lợi kinh tế, sử dụng các kỹ thuật tẩy não và đe dọa để giữ lại những người ủng hộ trong tổ chức.

(theo AFP)

#### CÁC NHÀ THẦN HỌC KÊU GỌI HOÀ GIẢI

Tại Hội nghị lần thứ ba các nhà thần học Kitô giáo tổ chức tại Giacácta, Indônêxia đã ra lời kêu gọi chấm dứt các cuộc leo thang bạo lực vì hận thù sắc tộc tôn giáo. Đặc biệt hội nghị lưu ý tình hình bạo lực tại Maluku Indônêxia đang rất nguy hiểm liên quan tới hai cộng đồng Kitô giáo và Hồi giáo.

Hội nghị thần học quy tụ 120 đại biểu là các nhà thần học Công giáo và Tin Lành đến từ 11 nước trên thế giới để trao đổi các khía cạnh thần học Kitô giáo với mối quan hệ các tôn giáo tại khu vực Châu Á.